

HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON



Trường tiểu học Nathan Hale

Karen Loughran
Hiệu trưởng lâm thời

Ngày 20 tháng 5 năm 2021

Gửi Khu học chánh Esteemed Boston:

Vui lòng xem xét yêu cầu của tôi về việc đặt tên Thư viện tiểu học Hale mới mở cửa trở lại là Thư viện tưởng niệm George Cox trong cuộc họp của Khu học chánh ngày 26 tháng 5 năm 2021. Trong thời gian này, tôi mong các bạn sẽ xem xét và cân nhắc bỏ phiếu cho yêu cầu này trong cuộc họp. Cộng đồng trường học chúng tôi hy vọng sẽ có một lễ kỉ niệm hoành tráng vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021 dành riêng cho George Cox. Vui lòng xem các tài liệu đính kèm liên quan đến yêu cầu này.

Cảm ơn vì đã xem xét,

Karen Loughran, Hiệu trưởng lâm thời

HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON



Trường tiểu học Nathan Hale

Karen Loughran
Hiệu trưởng lâm thời

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Gửi những ai quan tâm:

Năm ngoái, cộng đồng Trường Nathan Hale và Thành phố Boston đã mất đi một nhà giáo ưu tú của nền giáo dục công lập, George Cox. George gia nhập Trường công lập Boston với tư cách là giáo viên tiểu học. Theo phong cách điển hình của mình, ông là một chuyên gia giỏi, luôn hết mình vì công việc. Mỗi ngày đến trường, ông đều mang theo sự say mê và nhiệt tình khiến học sinh háo hức muốn học bài. Đức tính tốt và tinh thần sẵn sàng vượt lên trên yêu cầu của nhiệm vụ đã khiến ông nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của tất cả các đồng nghiệp.

Khi các bậc phụ huynh người Mỹ gốc Phi trình lên tòa án liên bang về việc hợp nhất các Trường công lập Boston và giành được phán quyết về việc hợp nhất tất cả các trường nhằm mang lại cho mọi học sinh cơ hội bình đẳng về một nền giáo dục tốt. BPS đã thành lập một Khoa thực thi mới chịu trách nhiệm tuân thủ lệnh của tòa án và George được thăng chức để xây dựng chính sách và thủ tục của khoa này. George đã làm việc ở khoa này trong vài năm để hướng dẫn 15.000 quản trị viên cấp cao, hiệu trưởng và giáo viên trong BPS.

George rời BPS để đảm nhận một vị trí cấp cao trong Cơ quan Quản lý Gia cư Boston, cơ quan đang gặp phải những vấn đề tương tự về phân biệt đối xử vào thời điểm đó. Một lần nữa, George lại gây ấn tượng với các quan chức và người thuê trọ bằng kỹ năng, trí tuệ, năng lực giải quyết vấn đề và lòng trắc ẩn được mài dũa theo thời gian của mình. Ông ở lại BHA vài năm, sau đó làm việc trong ngành công nghệ cao tại Mitre Corporation trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, George được yêu cầu quay trở lại BPS vào năm 1986 để đảm nhận một vị trí cấp cao khác trong Văn phòng Nguồn lực Con người. Sau đó, ông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển Lãnh đạo cũng như một số vị trí khác trong Văn phòng Nguồn lực Con người. George là động lực thúc đẩy sự nỗ lực trong việc tuyển dụng giáo viên da đen và mang lại nhiều cơ hội cho những học sinh da màu đạt thành tích xuất sắc trong giáo dục. Sau khi có một sự nghiệp lẫy lừng, George nghỉ hưu vào năm 2014. Là một người cực kỳ khiêm tốn, ông từ chối tổ chức tiệc nghỉ hưu để vinh danh bản thân. Tuy nhiên, ngay cả khi đã nghỉ hưu, George vẫn hoạt động tại BPS. Ông tham gia tình nguyện tại Trường Nathan Hale mỗi tuần năm buổi, mỗi buổi 5 tiếng để giúp đỡ các học sinh lớp 4 và lớp 5.

Trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, George đã nhận được một số bằng khen và giải thưởng vì sự cống hiến tận tình với nhiều người và các tổ chức của Boston mà ông tham gia, bao gồm: Liên minh các Nhà giáo dục Da đen Massachusetts, NAACP, Liên minh Đô thị miền Đông Massachusetts, Mạng lưới Boston cho Thành tích Học tập của Học sinh Da đen, Trung tâm đa dịch vụ Roxbury, Học viện ngày và đêm Boston, Hội đồng Phụ huynh các trường Boston và nhiều tổ chức khác. Trong mắt đồng nghiệp, George là một người đàn ông có niềm tin kiên định, chính trực, dũng cảm, có lòng trắc ẩn, sức mạnh, tình yêu, trí tuệ và đạo đức tốt. Ông năng động, khiêm tốn, hòa nhã, thật thà, chu đáo, đáng tin cậy, có chí hướng lớn, văn chương dồi dào, nói ít nhưng lời nói có trọng lượng nên khi ông lên tiếng thì mọi người đều lắng nghe. Ông là một người đàn ông đáng kính ngạc, luôn quan tâm đến mọi người bằng nhiều cách. Nhờ ông mà tất cả chúng ta đều trở nên tốt đẹp hơn.

Để tôn vinh George Cox, Hội đồng Trường Nathan Hale đã bỏ phiếu ủng hộ việc đặt tên thư viện mới được phục hồi theo tên của George Cox. Chúng tôi bắt đầu quá trình đặt tên vào đầu năm học 2020-2021, đó cũng là thời điểm chúng tôi bắt đầu mơ về một thư viện Hale mới dành riêng cho ông Cox. Chúng tôi đã tuân theo thông tư Quy trình và Chính sách Đặt tên Trường học của BPS (SUP-4). Cộng tác với hiệu trưởng hiện đã nghỉ hưu, bà Romaine Mills-Teque, tôi chính thức trình bày ý tưởng với Hội đồng Trường vào tháng 11. Từ tháng 11 đến tháng 4, cộng đồng Trường Hale đã thảo luận về dự án, phạm vi cải tạo và tên mới được đề xuất với sự ủng hộ nhiệt tình

HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP BOSTON



Trường tiểu học Nathan Hale

Karen Loughran
Hiệu trưởng lâm thời

của mọi người. Hội đồng Trường chúng tôi đã bỏ phiếu chính thức vào ngày 13 tháng 4, và nhất trí tán thành đề xuất này. Cuộc họp này đã được công bố rộng rãi và ngày, giờ, địa điểm và chương trình làm việc đã được niêm yết với tất cả nhân viên và phụ huynh. Ngoài ra, tôi đã lên lịch một buổi điều trần công khai và đăng thông báo điều trần với văn phòng Thư ký Thành phố, công bố thông tin về buổi điều trần trên báo, và gửi thông báo cho các nhân viên và gia đình. Phiên điều trần bắt đầu vào thứ Ba, ngày 4 tháng 5 lúc 5:00 chiều. Trong buổi điều trần này, tất cả những người tham gia đã nhất trí bỏ phiếu để đặt tên cho thư viện mới là Thư viện tưởng niệm George Cox. Dưới đây là link truy cập của biên bản của phiên điều trần này: [Ghi chép của phiên điều trần công khai: Thư viện tưởng niệm George Cox](#).

Mỗi lần biết thêm về George Cox chúng ta càng yêu quý ông hơn. Chúng tôi yêu cầu Tổng Giám đốc và Khu học chánh xem xét và chấp thuận yêu cầu này. Thay mặt cho Hội đồng Trường Nathan Hale, tôi đề xuất tên cho thư viện của chúng tôi sẽ là Thư viện tưởng niệm George Cox.

Cảm ơn vì đã xem xét yêu cầu này,

Karen Loughran, Hiệu trưởng lâm thời